
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

    สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
.............................................. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2565 หมวด 2  การประชุม ข้อ 33 วรรคสาม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบนั้น 
 

  บัดนี ้ สภาเทศบาลต าบลคูเมือง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่1 
ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 2 เมื่อ 
15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมฯ แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
 
 

            
            (นายกมล   เหลือล้ า) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566   

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 รายชื่อผู้ประชุม    
1 นายกมล  เหลือล้ า ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง กมล  เหลือล้ า  
2 นายชาญชัย สิงห์คลี รองประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ชาญชัย  สิงห์คลี  
3 นายหมื่น  สืบเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 หมื่น  สืบเพชร  
4 นายวัลลภ  เลิศพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 วัลลภ  เลิศพันธุ์  
5 นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 อ่อนจันทร์  ใจหาญ  
6 นายพุทธา  เค้าซื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 พุทธา  เค้าซื่อ  
7 นายถวัลย์  แสนศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ถวัลย์  แสนศรี  
8 นายประเทือง  ยางเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ประเทือง  ยางเงิน  
9 นายสังเวียน  พรมสูงยาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 สังเวียน  พรมสูงยาง  
10 นายพิสิษฐ  กล้าจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 พิสิษฐ  กล้าจิต  
11 นางหนูไกล  อีสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 หนูไกล  อีสา  
12 นายสุเทพ  อะทาโส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 สุเทพ  อะทาโส  
13 นายโกศล  นามโร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคูเมือง โกศล  นามโร  
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นางถนอม  ค าชาย นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ถนอม  ค าชาย  
2 นายสุพรรณ  สิงห์ทองห้าว รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง สุพรรณ  สิงห์ทองห้าว  
3 นายสถิต  สีหาฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง สถิต  สีหาฤทธิ์  
4 นางสาวล าดวน  อีสา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ล าดวน  อีสา  
5 นายประดิษฐ์  พรมสูงยาง ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ประดิษฐ์  พรมสูงยาง  
6 นายอัมพร  สิงห์คลี ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง อัมพร  สิงห์คลี  
7 นายวิชัย  มุริกานนท์ ปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง วิชัย  มุริกานนท์  
8 นายจ านงค์  พรมสุข หัวหน้าส านักปลัเทศบาล จ านงค์  พรมสุข  
9 นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา จักราวุธ  แสงสุรินทร์  
10 น.ส.ณฐพรรณชนก เดชโคตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ณฐพรรณชนก เดชโคตร  
11 นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิราวัลย์  ไชยพิมพ์  
12 น.ส.จฬุงรัฐ  โลแพทย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สูงยาง จฬุงรัฐ  โลแพทย์  
13 น.ส.จารุวรรณ ก้องเสียง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเกลือ จารุวรรณ ก้องเสียง  
14 นางบัวไล วงค์อามาตย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน บัวไล วงค์อามาตย์  
15 นางเกยูร  อินทรวรศิลป์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูเมือง เกยูร  อินทรวรศิลป์  
16 นายยอด  สิงห์คลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ยอด  สิงห์คลี  
17 นายช่อฟ้า  ไม้หอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ช่อฟ้า  ไม้หอม  
18 นายสุพันธ์  โยธาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 สุพันธ์  โยธาจันทร์  
19 นางสุพัตร  ศรีบุญ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สุพัตร  ศรีบุญ  
20 นางกุลปรียา  นันทวงศ์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล กุลปรียา  นันทวงศ์  
21 น.ส.นงค์ลักษณ์  ศรีขาว  นงค์ลักษณ์  ศรีขาว  
22 นางทองวัน  วงค์อามาตย์  ทองวัน  วงค์อามาตย์  
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 ผู้มาประชุม  13 คน 
 ผู้ลาประชุม  - คน 
 ผู้ขาดประชุม  -  คน 



 ผู้เข้าร่วมประชุม  22 คน 
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เปิดการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายโกศล  นามโร    เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เลขานุการสภาฯ   และเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองตามระเบียบวาระการประชุม 
 
นายกมล  เหลือล ้า      สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 
ประธานสภาฯ ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมืองทุก

ท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่1 ประจ าปี 
2566 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล
คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1/2566 ประจ าปี 2566 และขอเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม ต่อไปนี้  

       
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามญั สมยัที่ 1 
.............................................. 

  ด้วยมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ครั้งแรก ประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 25  กุมภาพันธ ์2565  ได้ก าหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมือง สมัยสามญั สมยัที่แรก ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันท่ี 1กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป มี
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัย
สามัญ สมัยที่แรก ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

  

ประกาศ ณ  วันท่ี  31  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566 
                         
                                                             กมล  เหลือล้ า 

            (นายกมล   เหลือล้ า) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
      

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  
      24 สิงหาคม 2565 (ครั้งที่ผ่านมา)  
นายกมล  เหลือล ้า      ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที2่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
ประธานสภาฯ เลขาสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมกล่าวเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งให้ท่าน

สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้วจ านวน 17 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมมีท่านใดมีความ
ประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ 



 
-4- 

 
ที่ประชุม       ไม่มี 
 
นายกมล  เหลือล ้า      หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ประธานสภาฯ   คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที2่ ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
      ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายการงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ  
 
ที่ประชุม     มีมติรับรอง รายงานกาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เป็น

เอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า ต าแหน่ง
ประธานสภาฯ    

        
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     3.1  ญัตติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2566 และสมัยแรกของปีถัดไป                   

นายกมล  เหลือล ้า      ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566ของสภา 
ประธานสภาฯ   เทศบาลต าบลคูเมือง ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
 
นายโกศล  นามโร     ระเบียบวาระที่ 3 ขอชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกได้ทราบทั้งในญัตติ 
เลขานุการสภาฯ   3.1 ญัตติก าหนดจ านวนประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2566 และสมัยแรกของปีถัดไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่14 พ.ศ.  2562  มาตรา 24 วรรคแรกบัญญัติ “ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี ให้
สภาเทศบาลก าหนด และมาตรา 24 วรรคสี่ บัญญัติว่า “สมัยประชุมสามัญสมัย
หนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องไดรับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 
21 ก าหนดว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
แต่ละปี” โดยให้น าความในข้อ11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว
ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไป
ไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีอื่นหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้  
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นายโกศล  นามโร     ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ทางเลขาสภาฯ ได้มีการจัดท าร่างการก าหนดสมัยประชุม 
เลขานุการสภาฯ   สภาไว้ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งเอกสารได้แจกให้ทุกท่านได้ดูไป 

พร้อมๆ กันครับ ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเสนอหรือท่านสมาชิกจะเอาตามร่าง
ตัวอย่างที่ได้แจกให้ทุกท่านก็ได้ครับให้ทุกท่านได้พิจารณาไปพร้อมๆ กันครับส าหรับ
การก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
2566 ดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยที่2 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2566 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

สิงหาคม 2566 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤศจิกายน 2566 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี 2567 เริ่มประชุมวันที่ 1 
กุมภาพันธ์  2566 – 1 มีนาคม 2567 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ให้ทุกท่านได้ดูเป็น
ตัวอย่างครับ 

 
นายกมล  เหลือล ้า      ได้สอบถามที่ประชุมว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี เป็น 4 
ประธานสภาฯ   สมัยซึ่งในปี 2566 เราจะต้องก าหนดใหม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญได้ครับ 

หรือว่าท่านสมาชิกจะเห็นชอบตามร่างก็ได้ครับได้มีท่านใดจะเสนอไหมครับเชิญครับ 
 
นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ      ได้แสดงความคิดเห็นว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาของปี 2566 จาก
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  สมัยที่ 4 ไปก าหนดสมัยแรกของปี 2567 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ผมดูแล้วระยะเวลา 

จากเดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ รู้สึกว่ามันห่างกันหลายเดือนหากเป็น
เดือนมกราคม จะดีกว่าไหมครับน าเรียนปรึกษาในที่ประชุมครับ 

 
นายวิชัย  มุริกานนท์     ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิก 
ปลัดเทศบาล   ในการก าหนดสมัยประชุมซึ่งทางเลขานุการสภาฯ ได้ให้แนวทางไว้ ส าหรับการ 

ก าหนดเป็นหน้าที่ของทุกท่านในการก าหนดสมัยประชุมประจ าปีจะเป็นเดือนไหนก็
แล้วแต่ท่านสมาชิกสภาเห็นชอบครับ แต่ขอให้สมัยที่ 3 ให้ตรงกับเดือนสิงหาคมครับ
เนื่องจากเป็นเดือนของการท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล
ครับ 

 
นายหม่ืน  สืบเพชร      ไดเ้สนอว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสภาของปี 2566 ขอให้เหมือนเดิมครับ 
สภาเทศบาลเขต1  เนื่องจากในเดือนมกราคม มีกิจกรรมมากมายครับเป็นเดือนกุมภาพันธ์ เหมือนเดิม 
      เหมาะสมกว่าครับ ผมขอเสนอดังนี้ครับ 
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- สมัยสามัญ สมัยที่2 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2566 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

สิงหาคม 2566 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤศจิกายน 2566 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี 2567 เริ่มประชุมวันที่ 1 
กุมภาพันธ์  2566 – 1 มีนาคม 2567 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  
 

นายกมล  เหลือล ้า      ได้แจ้งที่ประชุมว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมท่านหมื่น สืบเพชร ได้เสนอไป 
ประธานสภาฯ   แล้วนั้น ขอผู้รับรองครับ 
 
นายประเทือง  ยางเงิน      ได้รับรองว่า ขอรับรองตามท่ี ท่านหมื่น สืบเพชร เสนอครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2   
 
นางหนู  ไกลอีสา      ได้รับรองว่า ขอรับรองตามท่ี ท่านหมื่น สืบเพชร เสนอค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2   
 
นายสังเวียน  พรมสูงยาง     ได้รับรองว่า ขอรับรองตามท่ี ท่านหมื่น สืบเพชร เสนอครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2   
 
นายกมล  เหลือล ้า      ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผม 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัย 

สามัญประจ าปี 2566 และสมัยแรกของปีถัดไป ตามที่ท่านหมื่น สืบเพชร เสนอ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
ที่ประชุม     มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของเทศบาลต าบลคูเมือง ประจ าปี 

2566 เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยที่2 มีระยะเวลาไม่ เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2566 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

สิงหาคม 2566 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤศจิกายน 2566 
    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี 2567 เริ่มประชุมวันที่ 1 

กุมภาพันธ์  2567 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2567  มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เป็นเอก



ฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า ต าแหน่ง
ประธานสภาฯ  
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นายกมล  เหลือล ้า      ได้แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566  
ประธานสภาฯ   และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2567 แล้วขอให้เจ้าหน้าที่ 

น าไปจัดท าเป็นประกาศสภาเทศบาลต าบลคูเมืองพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เทศบาล
ต าบลคูเมือง ให้ประชาชนทราบต่อไป 
 

                     3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเรื้อถอนทุบห้องน้ าเทศบาลหลังเก่า (กองช่าง) 
 

นางถนอม  ค้าชาย     ได้ชี้แจงว่า ส าหรับระเบียบวาระที่ 3.2 ในเรื่องของการโอนงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรีฯ   ประจ าปี 2566 เพ่ือเรื้อถอนทุบห้องน้ าส านักงานเทศบาลแห่งที่ 2 เนื่องจากใน  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 เราไม่ได้ตั้งไว้เนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้อง
โอนงบประมาณเนื่องจากมีการบริหารจัดการในเรื่องของสถานที่จึงขอน าเขาที่
ประชุมในวันนี้ เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณในการท าห้องประชุมสภาฯ ซึ่งได้ผ่าน
สภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้และมีความจ าเป็นต้อง
น าของที่เก็บไว้ข้างห้องย้ายไปเก็บที่ใหม่จึงเห็นว่าห้องน้ าแห่งที่2(หลังกลาง) ก็ไม่ค่อย
ได้ใช้เนื่องจากทางเทศบาลได้ก่อสร้างห้องน้ าใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ใช้งานแล้ว
จึงขอเรื้อถอนทุบห้องน้ าแห่งที่2 เพ่ือปรับปรุงเป็นห้องเก็บของเนื่องจากเราไม่มี
สถานที่ และเป็นการประหยัดงบประมาณก็ว่าได้จึงน าเข้าที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้
พิจารณาในวันนี้ค่ะ ซึ่งรายละเอียดก็ได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วขอ
น าเรียนที่ประชุมได้พิจารณาค่ะ 

 
นายวิชัย  มุริกานนท์     ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ างบ 
ปลัดเทศบาล   ประมาณ 2566 ซึ่งต้นเรื่องท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองได้น าเรียนชี้แจงใน 

เบื้องต้นไปแล้ว เนื่องจากได้มีการด าเนินการก่อสร้างห้องประชุมและได้ขนสิ่งของ
ออกไม่มีที่เก็บซึ่งมีสิ่งของมากมายและมองเห็นห้องน้ าที่2 (ห้องกลาง) ซึ่งไม่ค่อยได้
ใช้จึงได้วางแผนปรับปรุงเป็นที่เก็บสิ่งของและวัสดุต่างๆ และมอบหมายให้กองช่างได้
ดูและประมาณการซึ่งตามเอกสารที่ได้ส่งให้ทุกท่านได้ดูล่วงหน้าแล้วนั้นซึ่งก็คิดว่าทุก
ท่านได้ดูมาแล้วซึ่งงบประมาณในการท าในครั้งนี้ทั้งทุบเรื้อถอนงบประมาณอยู่ที่ 
11,000 บาท หากงบประมาณที่ไม่ได้วางแผนไว้และมีความจ าเป็นที่ต้องท าผมใน
ฐานะเจ้าที่งบประมาณก็ต้องมาดูว่างบประมาณที่ตั้งไว้งบไหนที่ผ่านมาแล้วและไม่ได้
ใช้จึงจะน ามาโอนท ารายการนี้หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ก็ให้
โอนมาเท่ากับจ านวนที่ต้องการใช้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  ว่าด้วยการโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่



อนุมัติก็ไม่สามารถโอนเงินมาใช้จ่ายท าโครงการนี้ได้ซึ่งเป็นอ านาจของทุกท่านครับ
ซึ่งในครั้งนี้โอนจาก 
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      โอนลด  แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
      หมวดค่าใช้สอย  โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ) ตั้งไว้  

15,000 บาท  โอนลดในครั้งนี้ 11,000 บาท  คงเหลือ 4,000 บาท  เพ่ือไป 
ตั งจ่ายใหม่ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ าเทศบาลต าบลคูเมือง แห่งที่ 2  
จ านวน 11,000 บาท ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครับ 
 

นายสังเวียน  พรมสูงยาง     ได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณครั้งนี้หากจะไปใช้ในการ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  ปรับปรุงห้องน้ าเรื้อถอนทุบห้องน้ าเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าจะปล่อยไว้แล้ว 
      ไม่เกิดประโยชน์ครับ เห็นด้วยครับจะได้ปรับปรุงเป็นห้องเก็บของครับ 
 
นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรสงสัยอีกไหม 
ประธานสภาฯ   ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ การปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารห้องน้ าเทศบาลต าบลคูเมืองแห่งที่2 งบประมาณจ านวน 11 ,000 
บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ       

ที่ประชุม      มีมตเิห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 การโอนตั้งจ่ายใหม่การ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ าเทศบาลต าบลคูเมืองแห่งที่2 งบประมาณจ านวน 
11,000 เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายกมล 
เหลือล้ า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 

นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามต่อไปว่า ในเมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ 2566 แล้วกจ็ะขอถามท่านสมาชิกต่อครับว่าท่านสมาชิกเห็นชอบให้น า 

งบประมาณจ านวน 11,000 บาท เพ่ือเรื้อถอนทุบห้องน้ าเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารห้องน้ าเป็นห้องเก็บของท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

ที่ประชุม            มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณจ านวน 11,000 บาท ให้น างบประมาณจ านวน  
11,000 บาท เพ่ือเรื้อถอนทุบห้องน้ าเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ าเป็นห้อง
เก็บของ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล 
เหลือล้ า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 

       3.3  ญัตติการพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ว่าด้วยการด าเนินการของ 
           ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565    
 

นางถนอม ค้าชาย     ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับหัวข้อ 3.3 ญัตติการพิจารณาร่างระเบียบสภา  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง เทศบาลต าบลคูเมือง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ 
      ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นว่า 

ด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนของ
ระเบียบขอให้ท่านปลัดได้น าเรียนต่อไปค่ะ 
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นายวิชัย มุริกานนท์     ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลคูเมือง ได้รับหนังสือจาก  
ปลัดเทศบาล   อ าเภอเมืองสรวง แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง การด าเนินการ
      ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  มาตรา 9 ซึ่ง 

ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ เข้าชื่อให้ยื่นค าร้องต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นของ
ของสภาท้องถิ่นเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติตัวนี้จึง
ให้ท้องถิ่นออกระเบียบขึ้นมาพอส่งมาท้องถิ่นก็เป็นหน้าที่ของแต่ละท้องถิ่นออก
ระเบียบตัวนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของแต่ละพ้ืนที่ จึงได้ออกร่างระเบียบตัวนี้ขึ้นมา
ตามท่ีได้ส่งให้ทุกท่านได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนแล้วและหวังว่าท่านสมาชิกทุกท่านจะได้
ศึกษามาแล้วครับซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ครับ ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ว่าด้วยการด าเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้เทศบาลต าบลคูเมือง 
ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติหรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ(จ านวนไม่
เกินสิบคน) ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใด และหรือมีเนื้อหาอย่างไรโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ลายมือชื่อพร้อมทั้ง
มอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างแล้ว
ยื่นต่อประธานสภาต าบลคูเมืองด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็สามารถท าได้ ให้ประธาน
ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้อง 
ข้อ 5 ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปด าเนินการเชิญ
ชวนต่อไป 
ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทาง
หนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอ่ืนๆ  



ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติสามารถส่ง
หลักฐานร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล  
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เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้ร่วมเข้าชื่อและข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัคร
ใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ข้อ 9 ในกรณีที่เทศบาลต าบลคูเมือง จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศนั้นให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่
ระบบ 
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ต่อประธานสภาต าบลคูเมือง 
ข้อ 11 เมื่อเทศบาลต าบลคูเมืองได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอบข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก าหนดให้เทศบาลต าบลคูเมือง ออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจ านวน
ผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพ่ือไปด าเนินการตาม
มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป 
ข้อ 12 ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง รักษาการตามระเบียบนี้  น าเรียนที่
ประชุมได้พิจารณาหากสภาพิจารณาเห็นชอบให้ออกก็จะประกาศใช้ในล าดับต่อไป
ครับ 

 
นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรสงสัยอีกไหม 
ประธานสภาฯ   ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จัดท า 

ระเบียบสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ    

 

ที่ประชุม        มีมติเห็นชอบให้จัดท าระเบียบสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ว่าด้วยการด าเนินการ 
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เห็นชอบเป็นเอก
ฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า ต าแหน่ง
ประธานสภาฯ 

 
                       3.4 ญัตติการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์จัดท าโครงการตลาดนัดเกษตรชุมชนต าบลคูเมือง 
          

นางถนอม ค้าชาย     ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อ 3.4 ญัตติการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์จัดท าโครงการ 
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ตลาดนัดเกษตรชุมชนต าบลคูเมือง ส าหรับญัตตินี้ก็เช่นเดียวกันในการจะท าอะไรก็ 
      ต้องมีระเบียบกฎหมายมารองรับเช่นเดียวกันการจะท าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีเอกสาร 

หลักฐานให้ถูกต้อง การที่เราเปิดตลาดนัดเงินที่จัดเก็บมาเป็นรายได้ของเทศบาล
พอดี ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบเอกสารก็ได้แนะน าให้ท า



เอกสารให้ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของการออกประชาคมเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าชื่อเพ่ือ
เห็นชอบให้การใช้พื้นทีแ่ละการขอให้ที่สาธารณประโยชน์ในการจัดท าโครงการตลาด 
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นัดเกษตรชุมชนต าบลคูเมืองขึ้นในวันนี้เพื่อถูกต้องตามระเบียบ จึงได้น าเข้าที่ประชุม
สภาในวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาในวันนี้ 

 
นายวิชัย มุริกานนท์     ได้ชี้แจงว่า ส าหรับเรื่องนี้ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วใน  
ปลัดเทศบาล   เรื่องตลาดนัดชุมชนคิดว่าทุกท่านในพื้นท่ีก็พอจะทราบกันดีในเรื่องของตลาดนัดซึ่ง 
      เทศบาลต าบลคูเมืองได้รับการถ่ายโอนตลาดนัดชุมชน จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ 

ตลาดนัดเป็นที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่เราจะบัญญัติท า
ตลาดมันก็ต้องมีข้ันตอนท าให้ถกูต้องเพราะตอนนี้ยังไม่ถูกต้องเพราะเป็นที่สาธารณะ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถใช้ได้ ที่ท าให้ถูกต้องก็คือเรายังไม่มีกฎหมายตลาดมา
รองรับคือยังไม่ได้ออกกฎหมายตลาด ซึ่งเป็นการออกระเบียบกฎหมายตลาดในการ
จัดเก็บให้ถูกต้องจึงได้มีเรื่องนี้น าเข้าสภาในวันนี้ครับ ซึ่งขั้นตอนคือจะต้องมีการขอ
ถอนสภาพที่สาธารณะแปลงนี้ เพ่ือมาจัดหาประโยชน์ ซึ่งการถอนสภาพมีข้ันตอนคือ 
ต้องขอความเห็นชอบจากประชาชนโดยการท าประชาคมก่อนว่าที่ท าตลาดจะขอ
พ้ืนที่มากน้อยเพียงใดประชาชนได้ให้ใช้ไหม ซึ่งทางเทศบาลต าบลคูเมืองก็ได้ลงพ้ืนที่
ประชาคมพ่ีน้องประชาชนบ้านสูงยางหมู่4,7 โดยเนื้อที่แปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณสาม
ร้อยกว่าไร่ เทศบาลต าบลคูเมืองขอใช้พื้นที่ไปที่ 4 ไร่ ซึ่งพ่ีน้องประชาชนก็ได้ยินยอม
ให้ ซึ่งล าดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลคู
เมืองซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อสภาเห็นชอบจึงจะ
เป็นการออกระเบียบตลาดและข้ันตอนการขอใช้พื้นที่ต่อไปน าเรียนที่ประชุมครับ 

 
นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรสงสัยอีกไหม 
ประธานสภาฯ   ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขอถอน 

สภาพที่สาธารณประโยชน์จ านวน 4 ไร่ และเห็นชอบให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ 
จ านวน 4 ไร่ เพ่ือด าเนินการตลาดนัดเกษตรชุมชนต าบลคูเมือง โปรดยกมือขึ้นครับ
    

ที่ประชุม            มีมติเห็นชอบให้ขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์จ านวน 4 ไร่ และเห็นชอบให้ 
ใช้ที่สาธารณประโยชน์ จ านวน 4 ไร่ เพ่ือด าเนินการตลาดนัดเกษตรชุมชนต าบลคู
เมือง เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล 
เหลือล้ า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 
        3.5 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2565 
 

นางถนอม ค้าชาย     ได้รายงานที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง เทศบาลต าบลคูเมือง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  



2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 
29 (2) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นให้รับทราบและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้องปีละหนึ่งครั้งซ่ึงคณะกรรมติดตาม 
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ได้น าเสนอและรายงานเพ่ือทราบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว
เนื่องจากไม่มีการประชุมสภาจึงได้น ามารายงานในคราวนี้  ซึ่งรายละเอียดทาง
เจ้าหน้าที่ได้น าส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านในก่อนล่วงหน้าแล้วก็ให้ทุกท่านได้ดูไป
พร้อมๆ กัน ซึ่งในปี 2565 ได้บรรจุแผนไว้แยกเป็น 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานจ านวน 56 โครงการ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยชุมชน จ านวน 56 โครงการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 โครงการ 4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จ านวน 
15 โครงการ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จ านวน 20 โครงการ รวม
ทั้งหมดจ านวน 188 โครงการ ซึ่งในปีงบประมาณปี 2565 เทศบาลต าบลคูเมืองได้
ด าเนินโครงการไปทั้งสิ้นจ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของโครงการ
ทั้งหมดที่บรรจุไว้ในปี 2565 และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
2565 จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete (โดยวิธีเสริมผิว) ถนนสายบ้าน
ดงเกลือหมู่6,10 เชื่อมโรงเรียนบ้านสูงยางหมู่4 
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสูงยางหมู่4เชื่อมโรงเรียนดง
เกลือวิทยาบ้านดงเกลือหมู่10 
3.โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic concrete (โดยวิธีเสริมผิว) ถนนสาย
โรงเรียนบ้านป่าดวนหมู่8เชื่อมบ้านพังหาดหมู่5 
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้าน
ป่าดวนหมู่8 
ซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เราได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งเป็นโครงการใหญ่มา 4 
โครงการ และในปีที่ผ่านมาก็เจอสถานการณ์ของโรคโควิดระบาดโครงการบาง
โครงการไม่สามารถด าเนินการประกอบกับงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน
จึงท าให้การด าเนินโครงการในปี 2565 ได้น้อยไม่ค่อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน
แผนและอีกอย่างคือได้ตั้งแผนไว้จ านวนมากจึงท าให้การคิดเปอร์เซ็นต์ในการ
ด าเนินงานของเราได้น้อยน าเรียนที่ประชุมให้รับทราบร่วมกันค่ะ 
 

ที่ประชุม     รับทราบร่วมกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
      

นายอ่อนจันทร์ ใจหาญ     ไดแ้จ้งที่ประชุมว่า นายทองจันทร์ สอนภักดี เดิมอยู่บ้านคูเมืองหมู่ที1่ ตอนนี้ได ้ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  ย้ายไปอยู่พื้นที่บ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3 ทางไปป่าช้าบ้านคูเมืองเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ 



อยากขอขยายเขตไฟฟ้าไปที่บ้านของนายทองจันทร์ สอนภักดีครับ และอีกเรื่องครับ
ไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าตลาดนัดบ้านคูเมืองหมู่3 เสาไฟขาหักจึงขอแจ้งให้ทาง
เทศบาลได้รับทราบเพื่อไปด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
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นายพิสิษฐ  กล้าจิต     ไดเ้สนอว่า ให้จัดบุญบั้งไฟ เพราะพ่ีน้องประชาชนบ้านสูงยางเรียกร้องอยากให้จัด 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  เพราะเราไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วครับ และอีกเรื่องพ่ีน้องประชาชนอยากได้ไฟฟ้าส่อง 

สว่างจากปากทางเข้าบ้านสูงยางหมู่7 ,4 เนื่องจากตอนกลางคืนมืดมากซึ่งอาจจะ
ได้รับอันตรายได้จึงขอฝากคณะผู้บริหารได้พิจารณาด้วยครับ 

     
นายหม่ืน สืบเพชร      ได้แจ้งที่ประชุมว่า ป้ายทางเข้าบ้านคูเมืองหมู่9มืด ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างจึงอยากให้ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 เทศบาลได้ด าเนินการให้ด้วยครับและอีกเรื่องครับการก่อสร้างถนนที่ได้ขอจ่ายขาด

เงินสะสมไปแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ผมจึงอยากขอย้ายงบประมาณมาลงหินลูกรัง
คลองร่องหินครับ และอีกเรื่องขอฝากเรื่องของการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ
ต าบลเราซึ่งห่างหายไปนานก็อยากจะให้จัดในปีนี้ครับ 

 
นายสุพันธ์  โยธาจันทร์      ได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากบ้านคูเมืองหมู่9 เป็นบ้านแรกเป็นทางผ่านของ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9   หลายหมู่บ้านจึงอยากให้มีกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นครับและขอน าเรียนถามถึง 

กล้องวงจรปิดที่ทางเทศบาลาไปติดไว้ไม่ทราบสามารถใช้งานได้หรือไม่เนื่องจากเกิด
เรื่องราวขึ้นมาขอดูกล้องทางเทศบาลไม่สามารถเปิดดูได้เนื่องจากกล้องเสียจึงอยาก
ให้ทางเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ครับเพราะเป็นสิ่งจ าเป็นครับ 
 

นายช่อฟ้า  ไม้หอม      ได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากพ่ีน้องประชาชนบ้านสูงยางหมู่4,7 ได้มีการประชุม  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7   ปรึกษาหารือกันมีความเห็นตรงวันว่าจะจัดบุญบั้งไฟ ซึ่งสถานที่จัดเป็นวัดใต้สูงยาง  

โดยมีมติท่ีประชุมจัดในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 และได้ทราบว่าทางเทศบาลต าบล
คูเมืองได้ตั้งงบประมาณในการด าเนินการจัดงานบุญบั้งไฟไว้ จ านวน 200 ,000 จึง
อยากจะขอฝากท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงานบุญบั้งไฟบ้านสูงยางในปีนี้ด้วยครับ 

       
นายยอด  สิงห์คลี      ได้สอบถามที่ประชุมว่า พ่ีน้องประชาชนได้ฝากถามมาว่างบประมาณที่อนุมัติ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3   ไปแล้วโครงการก่อสร้างถนนเส้นบ้านคูเมือง-บ้านหนองบัวเลิง ไม่ทราบว่าจะ 

ด าเนินการก่อสร้างตอนไหนครับเพราะถือว่าเป็นเส้นทางที่จ าเป็นเส้นทางหนึ่งที่พ่ี
น้องใช้สัญจรไปมาครับและอีกเรื่องพ่ีน้องประชาชนบ้านคูเมืองอยากได้สัญญาณ
เตือนไฟกะพริบตามสี่แยกครับฝากท่านนายกเทศมนตรีได้พิจารณาด้วยครับเป็นการ
แจ้งเตือนตามสี่แยกครับเพราะได้มีรถสัญจรเส้นบ้านคูเมืองมากขึ้นเยอะครับซึ่งอาจ
เกิดอันตรายขึ้นได้ครับ 

 



นายสุเทพ  อะทาโส      ได้เสนอที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่เคยได้ไปศึกษาดูงานนานแล้วจึงอยากให้ท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  นายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองได้พิจารณาพาสมาชิกไปศึกษาดูงานด้วยครับ 
 
นายประเทือง  ยางเงิน      ได้แจ้งที่ประชุมว่า บ้านดงเกลือหมู่10 หน้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนวย ไฟฟ้าส่องสว่าง  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  ช ารุดครับก็ขอฝากให้ทางเทศบาลได้ไปแก้ไขด้วยครับ 
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นางถนอม ค้าชาย      ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอตอบข้อซักถามก่อนนะคะส าหรับเรื่องกล้องวงจรปิด  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง บ้านคูเมืองหมู่9 จากที่ได้คุยเบื้องต้นส าหรับเรื่องของกล้องวงจรปิดของต าบลคูเมือง 

ตอนนี้ช ารุดไม่สามารใช้งานได้ทั้งต าบลซึ่งเบื้องต้นในการซ่อมก็ถือว่าใช้งบประมาณ
มากทีเดียวส าหรับการซ่อมก าลังหารือกันว่าจะท าการซ่อมแซมหรือว่าจะติดตั้งใหม่
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องจ าเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอหารือท่านปลัดก่อนต้องดูในเรื่อง
ของงบประมาณก่อนซึ่งเป็นตัวเลขที่มากพอสมควรหากจะซ่อมทั้งต าบลแล้วจะแจ้ง
อีกครั้งหนึ่งค่ะ ในเรื่องของไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ป้ายทางเข้าบ้านก็ขอดูงบประมาณ
ก่อนนะคะเนื่องจากการเงินไม่มาไม่มียอดเงินงบประมาณต้องดูก่อนนะคะ ส าหรับ
การก่อสร้างถนนใหม่บ้านคูเมือง-บ้านหนองบัวเลิง ช่วงนี้ดูระหว่าด าเนินการผู้รับจ้าง
ก าลังมาท าสัญญาซึ่งก าลังให้น้องประสานทางผู้รับจ้างอยู่ค่ะ และในเรื่องของถนนที่
ท่านหมื่น สืบเพชรแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินโครงการได้ขอเปลี่ยนโครงการลงหินลูก
ในเรื่องของการเปลี่ยนต้องขออ านาจสภาในการเปลี่ยนก็ขอดูก่อนนะคะว่าท าไมจึง
ไม่สามารถท าได้ในเมื่อผ่านสภาแล้วท าไม่ได้ก็ต้องตกไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายกว่าจะผ่านสภาเห็นชอบกว่าจะได้มา ส าหรับถนน คสล. หมู่3 
ช ารุด ที่ว่าจะดินไปถมตอนนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งประมาณการยังไม่ได้ท าตรงนี้ที่
นาลึกจะให้ทางกองช่างออกไปดูพ้ืนที่ก่อนไปดูด้วยกันก่อนจึงจะได้มาท าประมาณ
การพอดีเจ้าหน้าที่การเงินไม่มาท างานจะขอดูในเรื่องของเงินงบประมาณก่อนนะ
คะในเรื่องของการซ่อมแซมที่ช ารุดก็จะให้ทางกองช่างไปซ่อมแซมให้นะคะส าหรับ
งานบุญบั้งไฟที่ผ่านมาเราได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ผ่านมาเราก็ได้ด าเนินการร่วมพ่ีน้อง
ประชาชนทั้งต าบลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเราก็จะเป็นการอุดหนุนขบวนต่างๆ ไม่
สามารถน าเงินสดไปสมทบกับทางชุมชนได้ขอน าเรียนให้ทางผู้น าชุมชนได้เข้าใจ
ร่วมกัน ส าหรับไฟฟ้าโซล่าเซลล์ปากทางบ้านสูงยางได้ตั้งงบประมาณผ่านสภาไว้แล้ว
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาจะให้ทางกองช่างได้ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าน่าจะท าได้ 
ส าหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลคูเมืองค่อยดูในเรื่องของวันเวลาอีกครั้ง
หนึ่งนะคะเพราะจะได้มีนักเรียนเข้าร่วมด้วย ส าหรับการไปศึกษาดูงานได้มีการตั้ง
งบประมาณไว้ทุกปีแต่ก็ไม่ได้ไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้และในส่วนของปีนี้ก็ค่อยหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องดูก่อนว่าเรามี
งบประมาณหรือไม่ และขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้โครงการ อบจ. เคลื่อนที่
มาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสูงยางต าบลคูเมืองของเราก็ขอเชิญทุกท่านได้
เข้าร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้พร้อมเพรียงกันทุกท่านนะคะ ทุกโครงการทั้งแต่วาระที ่

 



นายวิชัย มุริกานนท์     ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับเรื่องถนนที่จะน ากระสอบทรายไปวางท่านนายกฯ  
ปลัดเทศบาล   พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวผมเองและทางกองช่าง ได้ปรึกษาหากันไว้แล้วครับว่าจะท า 

วิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน ซ่ึงในเรื่องของงบประมาณ
ขึ้นอยู่กับท่านสมาชิกทุกท่านครับว่าพร้อมที่จะน างบมาลงในจุดนี้หรือไม่ครับ  

 
 
 

-15- 
      

นายกมล  เหลือล ้า     ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครับ หาก 
 ประธานสภาฯ     ไม่มี ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหวังว่าการประชุมครั้งหน้าคงจะให้เกียรติ 
      มาร่วมประชุม กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองครับ 

เลิกประชุมเวลา      13.30   น. 

                  
              (นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์)                  
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 
            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                            
                   (นายโกศล  นามโร) 
                    รองปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

      ลงชื่อ        กรรมการและเลขานุการ 
                                             นายพิสิษฐ  กล้าจิต 
                                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
      ลงชื่อ                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

                                            นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
   ลงชื่อ                                     กรรมการและเลขานุการ 
                                          นายประเทือง  ยางเงิน 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 

                        ที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1/ 2566  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 แล้ว                                                            



                                                           
                                               (นายกมล  เหลือล้ า) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 


